

บรรณาธิการแถลง

คณะผู้จัดทำวารสารขออภัยท่านผู้อ่านในความล่าช้าของวารสารฉบับนี้ หลังจากได้ขจัดปัญหาความล่าช้าไปได้ระยะหนึ่ง เราได้เผชิญอุปสรรคบางประการซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าอีกครั้ง

วารสารฉบับนี้รวมบทความหลายเรื่องในหลายหัวข้อ แต่จะทำให้จำแนกแจกแจงประเภทบทความ เราอาจจัดบทความหลายเรื่องภายใต้หัวข้อเศรษฐกิจและธุรกิจได้ ทั้งเช่นบทความของ ผาสุก พงษ์ไพจิตร เป็นบทความที่ได้เรียบเรียงมาจากบทความภาษาอังกฤษของผู้เขียนเองในวารสาร *Pacific Affairs* ซึ่งดิฉันเคยอ่านและคิดว่าเป็นบทความที่วิเคราะห์วิวัฒนาการของเศรษฐกิจไทยตามแนวเศรษฐศาสตร์การเมืองที่น่าสนใจและท้าทาย เพราะบทความนี้กระตุ้นให้ผู้อ่านพิจารณาและวิเคราะห์สาเหตุ และรูปแบบของการพัฒนาในประเทศไทยจากอีกมิติหนึ่ง ฉะนั้น เราจึงรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่สามารถจะเผยแพร่บทความนี้ให้กับผู้อ่านของเรา

บทความของ ปราณิ จิตรกรรมกิจศิลป์ วิเคราะห์และศึกษาพฤติกรรมทางการตลาดของบริษัทข้ามชาติ ซึ่งเป็นสถาบันทางธุรกิจที่มีบทบาทและอิทธิพลในโลกธุรกิจปัจจุบัน ผู้อ่านหลายท่านคงจะให้ความสนใจกับบริษัทข้ามชาติไม่มากนักน้อย ส่วนบทความของ ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา นั้นคงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านที่สนใจสถาบันตลาดหลักทรัพย์ทั้งในต่างประเทศและโดยเฉพาะในประเทศไทย บทความของ Naohiro Amaya อธิบายบทบาทขององค์การ MITI ในประเทศญี่ปุ่น โดยท้าวความถึงสังคมญี่ปุ่นในอดีต เพื่อที่จะชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของ MITI ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐบาลในการควบคุมและกำหนดนโยบายทางธุรกิจและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ผู้เขียนได้สานให้เห็นความสอดคล้องและสืบเนื่องของจรรยาบรรณ และค่านิยมในอดีตกับพฤติกรรมทางธุรกิจและเศรษฐกิจในสังคมปัจจุบันของญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ชาวโลกให้ความสนใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสังคมในโลกที่สามอย่างประเทศไทยเรานั้นรู้สึกประทับใจในความสำเร็จ และความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและการค้าของประเทศญี่ปุ่น เพราะเหตุใดประเทศญี่ปุ่นจึงได้ประสบความสำเร็จมากกว่าประเทศอื่น ๆ ในเอเชียด้วยกันเป็นปัญหาที่เราได้ตั้งคำถามมาโดยตลอด แม้กระทั่งสังคมตะวันตกก็ได้ตื่นตัวเกี่ยวกับแนวการบริหารแบบญี่ปุ่น ซึ่งเชื่อว่าเป็นเคล็ดลับอันหนึ่งของความสำเร็จทางเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น บทวิพากษ์เกี่ยวกับความเป็นจริงของการบริหารแบบญี่ปุ่น ซึ่งประจักษ์ เปี่ยมสมบูรณ์ ได้แปลและเรียบเรียง น่าจะให้คำตอบเราบ้างในกรณีดังกล่าว

ส่วนเรื่องการพัฒนาอำเภอ : บทบาทของนายอำเภอในการสร้างทีมงานเป็นบทความซึ่ง ฤทธิ์ รักรธรรม เขียนจากงานวิจัยในหัวข้อเดียวกัน บทบาทและความสำคัญของนายอำเภอในการพัฒนาชนบทนั้นสำคัญยิ่ง แต่ในสังคมปัจจุบัน บทบาทของนายอำเภอน่าจะได้เปลี่ยนมาเป็นหัวหน้าทีมที่ต้องประสานงาน กับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐเพื่อให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนในชนบทได้ดีพร้อมทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ งานวิจัยนี้มุ่งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทใหม่ที่นายอำเภอพึงมี

จรี วิจิตรวาทการ